



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวสุพัตรา สานู	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๗๓)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๗๓)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๒	นางฐิติรัตน์ ธนกิจจรวงศ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๙๒๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๙๒๗)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสุชฉัตร กิตติสุภาร)

ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปลัดสำนักการแพทย์/ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวสุพัตรา สาน  
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๗๓)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๗ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๖ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๗ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๒๑๑๒๑๒๙๔๘</p>
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๖</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวสุพัตรา สานู

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๗๓)

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารทะลุ

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๖ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน  
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยชายไทยอายุ ๓๙ ปี สถานภาพสมรส คู่ อาชีพรับจ้าง เลขที่ภายนอก ๒๕๙/๒๕๕๗ เลขที่ภายใน ๑๓๙/๒๕๕๗ มาตรวจรักษาที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๒๐ น. โดยภรรยานำส่ง ผู้ป่วยให้ประวัติว่า มีอาการปวดท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่ขึ้นมาทันที ๖ ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล และมีอาการปวดท้องเป็น ๆ หาย ๆ มา ๓ วัน ประเมินผู้ป่วยแรกเริ่มผู้ป่วยรู้สึกตัวดี พูดคุย รู้เรื่อง ทำทางกระสับกระส่าย สีหน้าแสดงความเจ็บปวดและเป็นกังวล สัญญาณชีพแรกเริ่มความดันโลหิต ๑๑๗/๘๐ มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ ๗๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที แพทย์ให้ส่งผู้ป่วยถ่ายภาพรังสีทางช่องท้อง (film abdomen series) พบว่ามีลมในช่องท้องบริเวณกะบังลมด้านขวา (free air right diaphragm) แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารทะลุ (Peptic Ulcer Perforation) จำเป็นต้องรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล ผู้ป่วยและญาติแสดงสีหน้าวิตกกังวลเกี่ยวกับแผนการรักษา จึงอธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบว่าแพทย์มีแผนการรักษา คือ ต้องผ่าตัดเย็บซ่อมกระเพาะอาหารทะลุ ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับสารน้ำ RLS จำนวน ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร ในอัตราการไหล ๒๐๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง เก็บตัวอย่างเลือดส่งตรวจทางโลหิตวิทยา ตรวจการทำงานของไต ตรวจการทำงานของตับ ตรวจระดับ กลูโคส ตรวจค่าการแข็งตัวของเลือด และส่งตรวจภูมิคุ้มกันวิทยา จ้องเลือดกับธนาคารเลือด ใส่สายยางให้อาหารทางจมูกสู่กระเพาะอาหารต่อลงถุงไว้ เพื่อระบายลมและของเหลวในกระเพาะอาหาร สวนคาสายสวนปัสสาวะ และส่งผู้ป่วยไปที่หอผู้ป่วยชาย ๑๕ ก่อนการเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี พูดคุยรู้เรื่อง ยังมี สีหน้าแสดงความเจ็บปวดอยู่ แต่ไม่ตื่นกระสับกระส่าย วัดสัญญาณชีพได้ ความดันโลหิต ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ ๘๖ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล แพทย์ให้การรักษาด้วยการผ่าตัดเย็บซ่อมกระเพาะอาหารทะลุ (explore lap : simple suture with omental graft) หลังผ่าตัดแผลผ่าตัดแห้งดี ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ รวมระยะเวลาที่รักษาตัวในโรงพยาบาล ๕ วันและนัดมาตรวจอีกครั้งในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ จากการติดตามประเมินผู้ป่วยเป็นเวลา ๕ วันและเยี่ยมจำนวน ๓ ครั้งพบปัญหา

ทั้งหมด ๔ ข้อ ปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไขหมดไป ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองเมื่อกลับบ้าน สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้อย่างถูกต้อง และมาตรวจตามนัดของแพทย์

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับการประเมิน ตรวจวินิจฉัย รักษาอย่างถูกต้องรวดเร็วลดความรุนแรงของโรค
๒. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค อาการ อาการแสดงและวิธีการรักษาพยาบาล การปฏิบัติตัวตามแผนการรักษาและให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมในการรักษาพยาบาล
๓. ผู้ป่วยและญาติสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเมื่อกลับไปอยู่บ้าน
๔. เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเพิ่มพูนความรู้เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารทะลุ

## ๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ ความรู้คู่บัตรคิวเรื่องการดูแลตนเองเมื่อถูกสุนัขกัด

เนื่องจากห้องอุบัติเหตุ –ฉุกเฉินโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มีผู้ป่วยที่เข้ามารักษาด้วยเรื่องสุนัขกัดอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งมักพบว่าผู้ป่วยไม่รู้วิธีการดูแลตนเองเมื่อถูกสุนัขกัด ดังนั้น การให้คำแนะนำประกอบเอกสารความรู้คู่บัตรคิวเรื่องการดูแลตนเองเมื่อถูกสุนัขกัด จะทำให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ดียิ่งขึ้น วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจในด้านการรักษาพยาบาล การปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง เมื่อถูกสุนัขกัด รวมทั้งให้คำแนะนำแก่คนถูกสุนัขกัดได้
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยตระหนักและให้ความสำคัญในการมารับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าตามนัด
๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่ถูกสุนัขกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยมีความรู้และสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเหมาะสมเมื่อถูกสุนัขกัด
๒. ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น เช่น เสียค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น ใช้ระยะเวลาในการดูแลรักษาเพิ่มขึ้น เมื่อไม่มารับวัคซีนตามนัด เป็นต้น